

GIAO BAN THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

kế hoạch, văn bản điều hành để chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, phân tích, đánh giá những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp, định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2019 và những tháng tiếp theo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các đơn vị rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp công tác ở cấp ủy các cấp... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Đảng đoàn HĐND tỉnh rà

soát lại các công việc, nhất là các đề xuất của UBND tỉnh để chỉ đạo các ban thẩm định, chuẩn bị các nội dung, điều kiện để thực hiện các cuộc họp bất thường để thực hiện một số nhiệm vụ. Sớm ban hành kết luận các cuộc giám sát theo chương trình giám sát của HĐND tỉnh, bám sát chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, trong đó chú trọng giám sát các tổ chức, cá nhân thực thi các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện đề án sáp nhập 3 văn phòng theo chỉ đạo của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2019 theo kiến nghị của Tổng cục Thống kê. Tập trung cao độ, quyết liệt trong chỉ đạo khống chế, bao vây, ngăn chặn và dập bệnh dịch tả lợn châu Phi; đồng thời, có kịch bản tình huống từ tình đến cơ sở, sẵn sàng vật tư, nhân lực và phương án xử lý khi dịch bùng phát trên diện rộng; xem xét ban hành quy chế hỗ trợ của tỉnh đối với các hộ chăn nuôi có lợn tiêu hủy và phương án giúp cơ sở chăn nuôi giải phóng đàn lợn đến kỳ xuất bán không bị dịch; quản lý chặt chẽ tình trạng giết mổ, kinh doanh, buôn bán thực phẩm thịt lợn, thức ăn chăn nuôi. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp tục

chỉ đạo sản xuất lúa xuân, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh đúng cách. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới với phương châm phân cấp trách nhiệm cho từng cán bộ, khai thác quỹ đất nông thôn có hiệu quả theo phương thức mới nhằm tạo điểm nhấn mới trong xây dựng nông thôn mới; xóa bỏ tư tưởng bao cấp, đập cũ xây mới; đồng thời, kiên quyết thay đổi cán bộ lãnh đạo không đáp ứng yêu cầu, người trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới. Tăng cường quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, trong đó phát huy vai trò quản lý, điều hành của chính quyền địa phương về công tác này. Tập trung chỉ đạo thu ngân sách nhà nước bảo đảm kế hoạch đề ra. Giải quyết dứt điểm một số khó khăn, vướng mắc tại một số dự án trọng điểm của tỉnh đã được chấp thuận đầu tư và các vấn đề bức xúc của người dân. Duy trì, chấn chỉnh công tác tiếp công dân của người đứng

đầu chính quyền các cấp... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu ban hành, triển khai thực hiện đề án kiện toàn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham mưu chỉ đạo rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2019, kế hoạch luân chuyển cán bộ... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; nắm bắt tư tưởng, diễn biến dư luận xã hội; tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết theo yêu cầu của Trung ương; triển khai kế hoạch biên soạn Lịch sử Đảng bộ tỉnh giai đoạn từ năm 2000 đến nay. Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong công tác

tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức giám sát thường xuyên, tổng hợp, phản ánh tình hình địa bàn, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra, kiểm tra... Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung giám sát, phản biện năm 2019 theo thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở một số địa phương. Chủ động nắm tình hình nhân dân, tham mưu xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương sắp xếp ổn định tổ chức; phối hợp với các ban để hoàn thiện các văn bản chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp; phối hợp tham mưu tổ chức tốt các hoạt động của lãnh đạo tỉnh; đồng thời, tham mưu để Thường trực Tỉnh ủy ban hành quy chế làm việc của Tỉnh ủy...

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

kết quả hoạt động và trực tiếp đến thăm mô hình trồng, chế biến cây dược liệu, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao hướng đi hình thành mô hình liên

kết sản xuất dược liệu và chế biến các sản phẩm của Liên hiệp Hợp tác xã nông dân được Thái Bình. Đây là mô hình đi đúng, trúng, phù hợp với xu thế của thời đại, nhất là việc lựa chọn cây dược liệu thay thế các cây trồng kém hiệu quả. Đồng chí ghi nhận sự hỗ trợ, tạo

điều kiện của Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình hoạt động của Liên hiệp Hợp tác xã nông dân được Thái Bình.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh nên nghiên cứu, nhân rộng các mô hình thanh niên liên kết phát triển kinh tế để tiếp tục khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị từ phía Liên hiệp Hợp tác xã nông dân được Thái Bình, giao Tỉnh đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và huyện Quỳnh

Phụ tạo điều kiện để đơn vị tiếp tục đầu tư, phát triển quy mô sản xuất cũng như khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất. Cấp ủy, chính quyền huyện Quỳnh Phụ nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung quan tâm, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp do thanh niên làm chủ có điều kiện đầu tư vào địa bàn. Tỉnh đoàn sớm làm việc với

Sở Khoa học và Công nghệ sử dụng vốn chuyên giao khoa học công nghệ trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật để hỗ trợ đầu tư phát triển mô hình trồng, sản xuất cây dược liệu của Liên hiệp Hợp tác xã nông dân được Thái Bình. Ngoài ra, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn làm việc với các ngành hàng để có cơ chế vay vốn phù hợp đối với doanh nghiệp.

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức công hiến, sáng tạo, phát triển, có nhiều đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng có giá trị. Hiện đội ngũ trí thức của tỉnh có trên 33.000 người (tăng 4.146 người so với năm 2008) có trình độ cao đẳng trở lên đang làm việc và công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện trong tỉnh. Đội ngũ trí thức đã phân phát huy được tính chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền công nghiệp và Hội Đồng y Việt Nam trong tình hình mới, toàn tỉnh hiện có 15 khoa y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa với tổng số 173 cán bộ; 279/286 trạm y tế có bộ phận khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 381 cơ sở chẩn trị y học cổ truyền tư nhân, 8 cơ sở sản xuất thuốc của hội đồng y các cấp. 262/286 trạm y tế xã có vườn thuốc nam, trong đó 58% có vườn thuốc nam đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Hoạt động của các câu hội đồng y đã góp phần quan trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn được duy trì, củng cố. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn hóa về trình độ. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học. Toàn tỉnh có 264 trường mầm non (đạt 86,3%), 291 trường

tiểu học (đạt 98,64%), 215 trường THCS (đạt 80,52%) và 17 trường THPT (đạt 43,5%) đạt chuẩn quốc gia. Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao bằng khen cho các tổ chức cơ sở đảng có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đã đạt được trong thực

hiện Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đồng thời khẳng định việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 27, Nghị quyết số 29 và Chỉ thị số 24 trong thời gian tới là hết sức quan trọng, vẫn mang tính thời sự, cấp thiết, nhất là trong điều kiện hiện nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang Ban Thường trực Tỉnh ủy để nghị ủy ghi nhận, đánh giá cao địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát, có định hướng rõ ràng, cụ thể hóa thành các

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và đại diện các phòng, ban chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã trao đổi, làm rõ thêm về một số khó khăn,

vướng mắc trong việc triển khai các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả công tác

giảm nghèo đồng thời đề nghị trong năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu với tỉnh ban hành các chương trình, dự án về giảm nghèo; phối hợp với các ngành, địa phương để triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo bền vững; tăng

cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở. Bên cạnh đó, ngành cần quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách giảm nghèo để nâng cao nhận thức của người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

ĐÔNG HƯNG...

(Tiếp theo trang 1)

hoặc trong trường hợp chủ cơ sở nuôi lợn có nhu cầu giết mổ lợn khỏe thì được phép giết mổ dưới sự giám sát của cán bộ thú y và chính quyền địa phương, thịt lợn và sản phẩm thịt lợn chỉ được phép tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng bị dịch y hiếp. Các địa phương chưa xuất hiện

bệnh dịch tả lợn châu Phi khẩn trương củng cố ban chỉ đạo phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên; kiểm tra, giám sát, phòng, chống bệnh dịch, không để lây nhiễm vào địa phương, xây dựng kế hoạch xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra.



Xã An Châu (Đông Hưng) thực hiện tiêu độc, khử trùng trên trục đường vào xã.

ĐÔNG XUẪN Phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi

Xã Đông Xuân (Tiền Hải) hiện có 163 hộ chăn nuôi lợn với gần 3.000 con. Để bảo vệ đàn lợn trước nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến ngày càng phức tạp, xã đã thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn không rõ nguồn gốc tại các tuyến đường giao thông đi qua địa phương. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu về bệnh dịch tả lợn châu Phi,

chấp hành tốt các quy định trong phòng, chống dịch bệnh như thường xuyên sát trùng các bên trong và bên ngoài chuồng trại, lối đi ra vào trại. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi chăm sóc đàn lợn, tăng cường sức đề kháng cho lợn bằng cách bổ sung thức ăn chứa nhiều vitamin. Kịp thời báo chính quyền địa phương nếu có hiện tượng lợn nghi nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và không bán chạy, giết lợn ốm, chết.

Hơn 14,3 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình bảo vệ, bảo tồn khu di tích lịch sử hành cung Lỗ Giang

Được khởi công từ tháng 11/2018, đến nay công trình bảo vệ, bảo tồn khu di tích lịch sử hành cung Lỗ Giang, xã Hồng Minh (Hưng Hà) đã hoàn thành trên 60% khối lượng.



Một số hiện vật đã khai quật từ khu di tích lịch sử hành cung Lỗ Giang.

Các hạng mục chính như nền đường nội bộ và nền các đường nhánh trong khu di tích, hệ thống thoát nước khu vực khai quật kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp, hành lang bảo vệ khu vực di tích bằng khung lưới B40 đã cơ bản hoàn thành.

Trong thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn

lại như thi công mặt đường nội bộ và mặt các đường nhánh trong khu di tích, xây dựng giếng chùa và hệ

thống via hè xung quanh nhà bao che, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng, nước sạch phục vụ bảo vệ

di tích và nghiên cứu khảo cổ... Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối quý II/2019.

Được biết, công trình có tổng mức đầu tư hơn 14,3 tỷ đồng. Việc đầu tư xây dựng công trình góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng để bảo vệ, bảo tồn khu di tích lịch sử thời nhà Trần tại hành cung Lỗ Giang; bảo đảm an toàn cho khu vực đã khai quật và mở rộng diện tích khu vực khai quật, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử hành cung Lỗ Giang.

PHẠM HÙNG

Infographic titled 'Phòng, chống BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ở Thái Bình'. It includes statistics on pig farming, a bar chart showing pig numbers, and a list of 5 control measures: 1. Strictly control pig raising, 2. Strictly control pig trading, 3. Strictly control pig slaughtering, 4. Strictly control pig transport, 5. Strictly control pig disposal. It also mentions the distribution of 27,000 liters of disinfectant and 929,396g of disinfectant powder, and the culling of 8,414 pigs.